

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 120 (4/2559) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.1	รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	สภามหาวิทยาลัยรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ บริการวิชาการ, สถาบันวิจัยและพัฒนา รับทราบ และ พิจารณา ดำเนินการตามมติ
4.2	รายงานความคืบหน้าผลรายงานการจัด การพลังงาน ประจำปี 2558	สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานความคืบหน้าผลรายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2558 โดยให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, คณะกรรมการจัดการพลังงาน รับทราบ และ พิจารณา ดำเนินการตามมติ
6.1	การพิจารณา ร่าง หลักเกณฑ์มาตรฐาน ความสามารถ ภาษาอังกฤษสำหรับการ เป็นบุคลากรสายวิชาการ เข้าใหม่	สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ทบทวน “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถ ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นบุคลากรเข้าใหม่ สายวิชาการ พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รับทราบและพิจารณา ดำเนินการตามมติ
6.2	การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินพนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง สูง ขึ้น ประเภทวิชาชีพ เฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญ เฉพาะ ระดับชำนาญการ	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สูง ขึ้น เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ จำนวน 5 รายตามที่เสนอ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รับทราบและพิจารณา ดำเนินการตามมติ

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
6.3	การพิจารณาอนุมัติให้ ป ริ ญ ญา แ ล ะ ประ กาศ นี ย บั ต ร แก่ ผู้ ส ำ เ ร ็ จ การ คี ก ษ า ประ จ ำ ปี การ คี ก ษ า 2557-2558	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 ในระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 51 คน และ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,967 คน สำหรับระดับปริญญาโทและระดับปริญญา เอกให้นำเสนอพิจารณาอนุมัติใหม่อีกครั้ง หนึ่ง โดยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ กรรมการ	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ, บัณฑิต วิทยาลัย, กองบริการ การศึกษารับทราบ และพิจารณา ดำเนินการตามมติ แล้ว โดยนำเสนอที่ ประชุมเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 121 (5/2559)
6.4	การขออนุมัติหลักเกณฑ์ การพิจารณาอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ บัณฑิตศึกษา	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย สามารถเป็น ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน แต่ไม่ เกิน 10 คน โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่เสนอ	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ, บัณฑิต วิทยาลัย, รับทราบ และดำเนินการตาม มติแล้ว
6.5	การพิจารณาหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและ อาหาร	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยนำ ข้อเสนอแนะของกรรมการ ไปพิจารณา ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอต่อ สกอ. เพื่อรับทราบต่อไป	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ, โครงการ จัดตั้งกองมาตรฐาน วิชาการฯ รับทราบ และดำเนินการตาม มติแล้ว
6.6	การพิจารณาการ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) และแบบขอ เปิดรายวิชาใหม่	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ดังนี้ 1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ตามที่เสนอ (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554, หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555, หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557 ในส่วนของรายวิชาที่ รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 1 วิชา ได้แก่ GESC105 เทคโนโลยี สารสนเทศ, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ, โครงการ จัดตั้งกองมาตรฐาน วิชาการฯ รับทราบ และดำเนินการตาม มติแล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
6.6 (ต่อ)	การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) และแบบขอเปิดรายวิชาใหม่	สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 2) การขอเปิดรายวิชาใหม่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ GESO110 พิษณุโลกศึกษา จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6) และ GESO111 วิชารู้ทันการเงิน จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6) และหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) อีก 1 วิชา ได้แก่ GSCI340 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการ ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอต่อสกอ. เพื่อรับทราบต่อไป	
6.7	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ สภาวิชาการ คณะกรรมการคุณธรรมและร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ	น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนาม แต่งตั้ง และ ประกาศใช้แล้ว